

Số: 66 /BC-STNMT

Điện Biên, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

**Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể**

Thực hiện Kế hoạch số 824/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

### **I. Công tác quán triệt, tuyên truyền, học tập thực hiện Nghị quyết**

#### **1. Công tác quán triệt**

Ngay sau khi Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với tình hình thực tế tại đơn vị, thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, các buổi học tập nghị quyết hay trong các hoạt động tập thể khác.

#### **2. Công tác tuyên truyền**

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; các tổ chức đoàn thể thuộc Sở tuyên truyền việc triển khai học tập và thực hiện nghị quyết, về mục đích, nội dung, ý nghĩa của việc tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành về vị trí, vai trò của tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành được HĐND, UBND tỉnh giao.

### **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết**

#### **1. Xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.**

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường xác định các chính sách về thu hồi, giao

đất, cho thuê đất là nội dung góp phần để thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chủ yếu là phát triển các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, kết quả thực hiện giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 03 hợp tác xã với tổng diện tích 2.825,2 m<sup>2</sup> đất, cho 02 Hợp tác xã thuê đất với tổng diện tích 23.734,4 m<sup>2</sup>

Nhìn chung việc quy hoạch xác định quỹ đất cho các Hợp tác xã sử dụng để phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chú trọng; công tác giao đất, cho thuê đất cho các Hợp tác xã được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án nâng cao hiệu quả kinh tế của Hợp tác xã. Cụ thể theo bảng sau:

STT	Hợp tác xã	Diện tích m <sup>2</sup>	Mục đích sử dụng đất	Địa điểm	Thời hạn
<b>I</b>	<b>Giao đất không thu tiền sử dụng đất</b>	<b>2.825,2</b>			
1	Hợp tác xã dịch vụ, kinh doanh tổng hợp nông nghiệp xã Thanh Yên	1.835,2	Xây dựng Trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp	Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên	Lâu dài
2	Hợp tác xã Dịch vụ kinh doanh tổng hợp nông - lâm nghiệp	190,0	Xây dựng trụ sở	xã Thanh Xương huyện Điện Biên	Lâu dài
3	Liên minh các Hợp tác xã	800,0	Xây dựng trụ sở	Phường Thanh Bình- TPĐBP	Lâu dài
<b>II</b>	<b>Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm</b>	<b>23.734,4</b>			
1	Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Mường Mươn	21.000,0	Khai thác đá	xã Mường Mươn, huyện Mường Chà	Đến tháng 5/2026
2	Hợp tác xã Hoàng Dũng	2.734,4	Nhà xưởng sản xuất, chế biến nông lâm sản, kho bãi	Phường Na Lay, thị xã Mường Lay	Đến ngày 31/11/2066
	<b>Tổng cộng</b>	<b>26.559,6</b>			

## 2. Các chính sách về đất đai

Triển khai Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xác định nhu cầu sử dụng đất của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để sử dụng đất phát triển hiệu quả, hợp lý. Hướng dẫn các Hợp tác xã thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định. Đối với việc sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hợp tác xã nông nghiệp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 110, Luật Đất đai năm 2013.

### **III. Giải pháp về bảo vệ tài nguyên, môi trường nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai thông qua mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã.**

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức của toàn thể người dân đang hoạt động trong các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế xã hội; Lòng ghép triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế địa phương. Phổ biến kiến thức về các hiện tượng thời tiết bất thường, các tác động của BĐKH đến con người, hoạt động kinh tế - xã hội... Và các giải pháp nhằm ứng phó với BĐKH.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, thông qua mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã xây dựng mô hình tiên tiến; xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan Báo, Đài của tỉnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về môi trường, vận động hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, thông báo công khai các địa chỉ gây ô nhiễm và kết quả xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các công trình dự án trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ Website: <http://tnmtdienbien.gov.vn/> để người dân, các Hợp tác xã dễ dàng tìm hiểu, chủ động rà soát các quỹ đất cho các dự án.

Hướng dẫn cho người dân và các Hợp tác xã thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh(b/c);
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, Đơn vị thuộc sở.
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đăng Nam**